

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	หน้าหน้า	61308880
Date :	24 ก.ย. 2561	Page :
		6
		No :

ขาดคนตัดอ้อย-ราคาตก ชาวไร่ร้อง‘อุตตม’หามาตรการช่วย

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงาน สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อย(กอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้พิจารณาเห็นชอบการประมาณการ ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่จะเปิดหีบในช่วงปลายปีนี้ไว้ที่ผลผลิตเฉลี่ย 126.36 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.36 ล้านตัน จากผลผลิตในฤดูการผลิตที่ผ่านมา (ปี 2560/61) ที่อ้อยเข้าหีบสูงถึง 135 ล้านตัน พื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 12.10 ล้านไร่ โดยจะมีนำเสนอการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในวันที่ 25 กันยายน ต่อไป

ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทำการประมาณการ ผลผลิตอ้อยจะลดลงเนื่องจากราคาอ้อยใน ฤดูการผลิตที่ผ่านมาและในปี (2561/62) มีแนวโน้มราคาตกต่ำต่อเนื่องโดยคาดว่า

ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ที่จะประกาศในช่วง เดือนตุลาคมนี้ จะอยู่ที่เพียง 680 บาทต่อตัน เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางราคาน้ำตาล ตลาดโลกที่ตกต่ำเพราะผลผลิตสูงกว่าความต้องการ (โอเวอร์ซัพพลาย) ทำให้เกษตรกร รายย่อยจำนวนมากหันไปปลูกพืชอื่นที่มี ราคาดีกว่า เช่น มันสำปะหลัง แทน

ขณะเดียวกันพบว่า การขาดแคลน แรงงานตัดอ้อยมีมากขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่า จะมีการหันมาปรับใช้รถตัดอ้อยจำนวนมาก แต่รายเล็กก็ไม่อาจแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มได้

นายนาธิปกล่าวว่า ปัญหาราคาอ้อย ข้นตันฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่ตกต่ำนั้น เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ได้เข้าพบกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เพื่อขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการ

เพิ่มราคาอ้อยเพิ่มเติมจากราคาที่จะประกาศ โดยนายอุตตมรับปากที่จะเร่งหาแนวทางการ ช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเปิดหีบที่คาดว่าจะ เปิดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากฤดูหีบ ที่แล้วกำหนดเปิดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประสบปัญหาปริมาณอ้อยที่มากทำให้มีอ้อย บางส่วนตกค้างเพราะฝนมาเร็ว

“องค์กรชาวไร่ได้ส่งหนังสือไปยังรมว. อุตสาหกรรม เพื่อให้พิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหาราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/62 ตกต่ำไปแล้วซึ่งต้องการให้หาแนวทางเพิ่ม ค่าอ้อยที่ไม่ขัดกับข้อตกลง องค์การการค้าโลก (WTO) เช่น การช่วยเหลือด้านปัจจัย การผลิต เช่น ปุ๋ยราคาถูกลง น้ำมันราคาถูก เพื่อใช้ ในรถตัดอ้อย รถบรรทุกอ้อย เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น” นายนาธิป กล่าว